



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"สมหวัง" ตัวเต็งนั่งเก้าอี้ "รมช.ศธ."

"วิจิตร" รับทาบทามจริง-"ปรัชญา" อยู่ในข่าย อธิการฯ มสธ. ออกตัวไม่ถนัดงาน
ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการ ทาบทามผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ว่า ยอมรับว่าทาบทาม ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะ ศ.ดร.ปรัชญาเคยเป็นประธานคณะ กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ใกล้ชิดกับงานปฏิรูปการศึกษา ส่วน ศ.ดร.สมหวังก็เป็น กรรมการบริหาร สปส.เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงด้วยว่าถ้าดึงมาแล้วจะกระทบกับงานเก่าหรือไม่ หากกระทบ ก็คงไม่ดึงมาแน่นอน ที่สำคัญขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้นด้วย เพราะมีวาระแค่ 9 เดือน ส่วนที่มีผู้ เสนอรายชื่อคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นั้น เป็นผู้ที่รู้งาน การศึกษาดี แต่ต้องดูด้วยว่าจะกระทบงานที่ทำอยู่หรือไม่

แหล่งข่าวใกล้ชิด ศ.ดร.วิจิตรกล่าวว่า ผู้ที่ ศ.ดร.วิจิตรจะเสนอให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.คือ ศ.ดร.สมหวัง แต่ก็ ขึ้นอยู่กับ ศ.ดร.สมหวังว่าจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่

ด้าน ศ.ดร.สมหวังกล่าวว่า ได้ยินเรื่องนี้เช่นกัน คงเป็นความปรารถนาดี แต่ตนยังไม่ได้คิด เพราะ ศ.ดร.วิจิตรยัง ไม่ได้ทาบทาม ส่วนถ้าได้รับการทาบทามแล้วจะรับตำแหน่งหรือไม่ ยังตอบไม่ได้

"แฟนผมมาก เลยเชียร์กัน อย่างไรก็ตาม หากท่านวิจิตรอยากให้ช่วยอะไรก็ยินดี ผมเคยเป็นลูกศิษย์ทำงานกับท่าน ตั้งแต่อายุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมเต็มทีกับเรื่องการศึกษา เพราะอยากให้มีคุณภาพ ถือว่าช่วยประเทศชาติ" ศ.ดร.สมหวังกล่าว

ศ.ดร.ปรัชญากล่าวว่า ยังไม่ได้รับการทาบทาม เข้าใจว่าข่าวออกมาจากที่สื่อไปสอบถาม ศ.ดร.วิจิตร ส่วนที่ถามว่า จะรับตำแหน่งหรือไม่ถ้ามีการทาบทามนั้น ค่อนข้างหนักใจ เพราะเหลือเวลาในตำแหน่งอธิการบดี มสธ. 1 ปี 3 เดือน ขณะที่ตนมีภารกิจต้องดูแล มสธ. เนื่องจากได้เปลี่ยนทิศทางการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. โดย เปลี่ยนจากระบบเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล การวางระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหาอาจารย์ทดแทนที่เกษียณ ถ้า วางมือก็อาจเกิดปัญหาความต่อเนื่อง หรืออาจสะดุดได้

"คิดว่างานมหาวิทยาลัยมีขอบเขตความรับผิดชอบน้อยกว่างานระดับชาติ ซึ่งผมถนัดงานมหาวิทยาลัยมากกว่า ส่วนงานระดับชาติน่าจะมีคนอื่นที่ถนัดมากกว่า อาจเป็นคุณหญิงกษมา ศ.ดร.สมหวัง หรือ ศ.ดร.เทียนฉาย กีระ นันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาฯ หรือ รศ.ดร.ทองอินทร์ วัฒนศิริธร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ ศธ." ศ.ดร.ปรัชญา กล่าว